



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. ๑๗๗๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๔๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๔๐๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด และแต่งตั้ง
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้

(๑) นายปราโมทย์ เกียวพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

(๒) ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

(๓) นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

(๔) นายวันชาติ บัวสิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

(๕) นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

/ (๖) นายณฤทธิ...

